

265 143 #  
269



# กรมตำรวจ

## บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ นายหยุด  
 แสงอุทัย  
 เป็น พยาน  
 บัณฑิตประจำตัวประชาชน  
 พ.ศ. ๒๕๑๕  
 รอง ผกก.น.๖

สถานที่ตำรวจ นครบาลสนง.สงครวม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ  
 วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ ๑๕  
 พล.ต.ท. ~~ชุมพล โสภะชาละ~~ **ไอ้เป้ง แสงอุทัย** ผู้กล่าวหา  
 พล.ต.ท. **อินทนิล อินทรสมบัติ** กัมพูชา ผู้ต้องหา  
 นยศ.ธรรม แสงประทุมกับพวก  
 พ.ศ. ๒๕๑๕  
 รอง ผกก.น.๖

สอบสวนที่ พ.พ.ศิริราช  
 ชื่อ นายหยุด แสงอุทัย อายุ ๒๔ ปี  
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
 อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ  
 มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทรับ)  
 ข้าราชการบ้านนาญ  
 ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๓๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล ถนนเพชรบุรี  
 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชอยพญานาค ถนนเพชรบุรี ชื่อกำนัน  
 อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ  
 ชื่อบิดา นายจ่าย ชื่อมารดา นางนม  
 เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตนแล้ว  
 ขอให้ถ้อยคำว่า ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นข้าราชการบ้านนาญพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ตำบลดังกล่าวแล้วข้างต้น  
 ระหว่างที่ข้าพเจ้ายังรับราชการอยู่นั้นข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี  
 มนตรีจนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๑ หลังจากกระทั่งเมื่อข้าพเจ้ายังมีหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
 สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนกนิติศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์อยู่จนกระทั่งเมื่อ  
 ประมาณ ๒ ปีที่แล้วข้าพเจ้าจึงได้ขอลาพักจากการสอนเนื่องจากสุขภาพไม่สู้ดี และข้าพเจ้ามีห้องพักทำงานอยู่ที่  
 คึกกิ้งคึกครื้น ซึ่ง เป็นห้องพักรวมของอาจารย์หลายคน ในห้องดังกล่าวข้าพเจ้าได้นำหนังสือตำรากฎ  
 หมายและทรัพย์สินส่วนตัวหลายอย่างไปเก็บไว้ โดยหนังสือได้นำเก็บไว้บนชั้น ส่วนทรัพย์สินอย่างอื่นได  
 นำเก็บไว้ที่ลิ้นชักโต๊ะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้เรียบร้อย เหตุที่ข้าพเจ้านำทรัพย์สินมาเก็บ  
 ไว้ที่โต๊ะทำงานเนื่องจากข้าพเจ้าเกรงว่าจะเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านเพราะ เพลิงเคยไหม้บ้านที่พี่โตสบานพักมา  
 สองสามครั้งแล้วกลัวว่าจะนำทรัพย์สินไปไหม้

ทรัพย์สินที่ข้าพเจ้าเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานดังกล่าวเท่าที่จำได้มี

๑. เป็นลูกกรดยี่ห้อ เบราเนิง ขนาด ๒๒ ๑ กระบอก ๒. เป็นลูกกรดยี่ห้อ ไฮสแตนคาร์ที่มีค่ามคอขนาด ๒๒ ๑ กระบอก

๓. เป็นลูกกรดยี่ห้อ แกสขนาด ๑๙๗ หรือ ๒๒ จำนวน ๑ กระบอก ๔. เป็นรีวอลเวอร์คอล์โคมอนแบคขนาด ๒๒

๑ กระบอก ๕. เป็นรีวอลเวอร์คอล์โคมอนแบคขนาด ๑๙ ๑ กระบอก ๖. เป็นโอโตเมติกวอลเชอร์ขนาด ๙ มม.

๒ กระบอก ๗. เป็นรีวอลเวอรียี่ห้อจ่าไม้ไคขนาด ๑๙ จำนวน ๑ กระบอก นอกจากนี้ยังมีปืนรีวอลเวอร์และปืน

โอโตเมติกจ่าไม้ไคอีกประมาณ ๙ กระบอก ถึงแม้ข้าพเจ้าจะหยุดทำการสอนชั่วคราวแต่ข้าพเจ้าได้ไปที่

ทำงานตลอดมาเกือบครึ่งสองครั้งเพื่อไปอ่านหนังสือบางคนที่ข้าพเจ้าว่าบาง ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการตรวจดูลิ้นชัก

ทุกครั้งปรากฏว่าเป็นยังอยู่เรียบร้อยเหตุที่ข้าพเจ้าสะสมอาวุธปืนไว้มากเพราะข้าพเจ้าชอบเล่นปืนและสะสมมานานแล้ว

สำหรับอาวุธปืนโอโตเมติกขนาด ๒๒ หมายเลขทะเบียน ก.ท. ๑๙๐๔๐๐ เป็นอาวุธปืนของข้าพเจ้าชื่อ

เบอร์นาร์คเคลลี ซึ่งข้าพเจ้าซื้อมาจากประเทศอิตาลีและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีและใช้อาวุธปืนเมื่อ

วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๔๘๖ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๖๐/๒๔๘๖

สำหรับปืนโอโตเมติก ๒๒ หมายเลขทะเบียน ก.ท. ๖๖๓๔๕๐ เป็นอาวุธปืนของข้าพเจ้าชื่อวิลเลียม

ซึ่งซื้อจากร้านปืนยี่นงได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีและใช้อาวุธปืนเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๑๓ ตามใบอนุญาต

เลขที่ ๑๙๕๔๕/๒๕๑๓

สำหรับอาวุธปืนทั้งสองกระบอกดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าได้นำเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานของข้าพเจ้าที่ตึกนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นที่ ๔ ดังกล่าวแล้ว และครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ เกือบสิงหาคม ๒๕๑๕ ข้าพเจ้าได้

ไปที่ห้องพักทำงานดังกล่าว เพื่อค้นหาหนังสือและยังตรวจดูลิ้นชักปรากฏว่าทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่เรียบร้อยที่

ครั้นเมื่อประมาณวันที่ ๔ ต.ค. ๑๕ ข้าพเจ้าได้ไปพบ สน.ชนะสงครามเพื่อขอเข้าไปตรวจดูทรัพย์สิน

ของข้าพเจ้าที่ห้องพักอาจารย์ดังกล่าว เนื่องจากทราบว่าได้เกิดการยิงต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนิสิตนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๑๕ แต่ปรากฏว่าในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไป

จนต่อมาเมื่อประมาณวันที่ ๑๑ ต.ค. ๑๕ ทางมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าไปตรวจ

ทรัพย์สินได้ ข้าพเจ้าจึงได้เข้าไปดูที่ห้องพักอาจารย์และที่โต๊ะทำงานของข้าพเจ้า ปรากฏพบว่าที่ลิ้นชักโต๊ะทำงาน

ดังกล่าวแล้วมีรอยงัดควยระแวง เบิกออกได้โดยไม่ต้องกุญแจ และทรัพย์สินต่างๆที่เก็บไว้ได้หายไปหมด

รวมทั้งอาวุธปืนสองกระบอกดังกล่าวแล้วด้วย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่ามีใครเห็นงัดเอาทรัพย์สินดังกล่าวไป

ซึ่งข้าพเจ้าคงมีความหมายบวญแล้วจะได้ไปแจ้ง ความร้องทุกข์ สน.ชนะสงครามต่อไป เป็นความจริง

อ่านในท้องแล้วรับรองว่าถูกต้อง

( ลงชื่อ )

( " ) พ.ต.ท.

น. ต. ๑๕. ๑๕

*[Handwritten signature]*

พยาน

สอ. สอน พิมพ์ อาน.